

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 วันอังคาร ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	ศุภชัย อรรถากาก	นายกเทศมนตรี	ศุภชัย
2	วิกรมชัย สว่างอดิ	รองนายกเทศมนตรี	วิกรมชัย
3	นงนุช นิลพัชร์	ส.อ.บ.ค. 2	นงนุช
4	วิรัตน์ วิริยะนลิน	ส.อ.บ.ค.	วิรัตน์
5	สุกัญญา ปิ่นเต๋	ส.อ.บ.ค. 5	สุกัญญา
6	ฉันทพร บรรณานัน	ส.อ.บ.ค. 6	ฉันทพร
7	มาเจ็ลลดา ไช้หนอง	ส.อ.บ.ค. 7	มาเจ็ลลดา
8	นิรันดา แสงคณาพร	ส.อ.บ.ค. 8	นิรันดา

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	- ไม่มี -		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นาย นันทพงษ์ ชัยชัย	นักจัดการงานทั่วไป	นันทพงษ์
2	นายวิรัตน์ ไช้จรัส	อว.ร.ร.	วิรัตน์
3	นาย นันทพงษ์ ชัยชัย	นักจัดการงานทั่วไป	นันทพงษ์
4	นางสุวิภา เมธีธรรม	อว.บ.ค. ๑๐๓	สุวิภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม ครบองค์ประชุมจำนวน ๘ คน นายศุภชัย สุนทการ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญนายสมชาย สังวาลย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จดรูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และขอเชิญนายจำลอง โต้ะหมาน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ทำพิธีขอพรตามหลักศาสนาอิสลาม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง นายอำเภอท่าศาลา ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภา

- ประกาศอำเภอท่าศาลา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง แจ้งว่ามีความจำเป็นต้องขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองพิจารณามอบฉันทะ/มอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้รับมอบฉันทะ/ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง กรณีทำคำให้การแก้คำฟ้องต่อศาลปกครอง นั้น

อำเภอท่าศาลาพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญดังกล่าว มีเหตุผลจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนตำบลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๖ (๓) นายอำเภอท่าศาลา จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๓ วัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอท่าศาลา

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประธานสภา

- ขอเชิญนายวิชัย โต้ะหลี่ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต่อสภาฯ

นายวิชัย ไตะหลี่
ประธานกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ

- รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองได้ตรวจสอบแล้ว ให้คงไว้ตามเดิม โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับไว้พิจารณาแล้ว

ประธานสภาฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กำหนดว่า การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ฉะนั้นในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ว่ามีถ้อยคำใดจะแก้ไข หรือจะเพิ่มเติมถ้อยคำใดบ้าง โดยให้เจ้าตัวหรือเจ้าของถ้อยคำเป็นผู้เสนอขอแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ด้วยตนเอง เพื่อจะได้ขอมติสภาฯ ในการพิจารณาให้แก้ไข หรือเพิ่ม ถ้อยคำตามระเบียบต่อไป เมื่อเสร็จสิ้นการเสนอขอแก้ไข หรือเพิ่มถ้อยคำแล้ว ถือว่าที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

- ตรวจสอบองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมสภาฯ จำนวน ๘ คน ครบองค์ประชุม จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสภาฯ เสนอขอแก้ไขหรือเพิ่ม ถ้อยคำของรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามวิธีการที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว

ที่ประชุมสภา อบต.

- ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอขอแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำในรายงานการประชุม ดังกล่าวฯ

ประธานสภาฯ

- เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม รายงานการประชุมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงถือว่า สภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ที่ประชุมสภา อบต.

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองพิจารณามอบฉันทะ/มอบอำนาจ ให้บุคคลใดเป็นผู้รับมอบฉันทะ/ผู้รับมอบอำนาจ ดำเนินการแทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง กรณีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองเป็นผู้ถูกฟ้องคดีปกครองหมายเลขดำที่ ๒๕๒/๒๕๖๕ ระหว่างนายสมชาย มีทรัพย์ ผู้ฟ้อง กับ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ผู้ถูกฟ้อง

ประธานสภา

- ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองเป็นผู้ถูกฟ้องคดีปกครองหมายเลขดำที่ ๒๕๒/๒๕๖๕ ระหว่างนายสมชาย มีทรัพย์ ผู้ฟ้องคดี กับ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ผู้ถูกฟ้อง ทั้งนี้ศาลปกครองนครศรีธรรมราชให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ผู้ถูกฟ้อง จัดส่งคำให้การและสำเนาพยานหลักฐานภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

- ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง แจ้งประเด็นคำฟ้องของผู้ฟ้องต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

นางปรีดา แยกปาทาน
เลขานุการสภา

- ตามที่นายสมชาย มีทรัพย์ ผู้ฟ้องได้ฟ้องมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ให้ผู้ฟ้องพ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เป็นคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ การดำเนินการมีมติให้ผู้ฟ้องพ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ การที่นายสมชาย สังวาลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑ ได้เสนอญัตติถอดถอนให้ผู้ฟ้องพ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๘ ที่ได้กำหนดการเสนอญัตติจะต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้าวัน ญัตติการถอดถอนให้ผู้ฟ้องพ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ไม่ได้จัดทำเป็นระเบียบวาระการประชุมแจ้งนัดประชุมเป็นหนังสือแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน และเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ เพราะไม่ได้แจ้งนัดในญัตติดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ประกอบกับไม่ได้แจ้งข้อเท็จจริงให้คู่กรณีทราบล่วงหน้า ไม่ให้โอกาสคู่กรณีในการชี้แจง มติดังกล่าวของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ไม่มีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญและข้อกฎหมายอ้างอิง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง (นายศุภชัย สนกาการ) จะดำเนินการประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองมีมติให้ถอดถอนผู้ฟ้องเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง พันจากตำแหน่งโดยอาศัยการเสนอผู้ตติด้วยวาจาไม่ได้ เพราะหากให้มติดังกล่าวเสนอผู้ตติด้วยวาจาได้ จะทำให้เป็นการตัดสิทธิไม่ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองทราบข้อเท็จจริงล่วงหน้าก่อนการประชุม และไม่ให้ผู้ฟ้องผู้ถูกถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองทราบข้อเท็จจริงล่วงหน้าและโต้แย้งได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ได้บัญญัติไว้ ดังนั้นการเสนอผู้ตติ การดำเนินการประชุมของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง (นายศุภชัย สนกาการ) และการพิจารณาการถอดถอนผู้ฟ้องให้พ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย มติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองที่ให้ผู้ฟ้องพ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายตามไปด้วย

การที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองมีมติให้ผู้ฟ้องพ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ไม่ปรากฏเหตุอันเกิดจากการไม่มีความรู้ ไม่มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ในการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้มีมติเลือกผู้ฟ้องให้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองเนื่องจากผู้ฟ้องดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งถือว่ามีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง นอกจากนี้แล้วผู้ฟ้องยังเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น รวมระยะเวลาแล้วสิบปีเศษด้วย อันเป็นการยืนยันถึงความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แต่การที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองมีมติให้ผู้ฟ้องพ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มีสาเหตุมาจากการที่เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้ฟ้องไปแจ้งความร้องทุกข์เอกสารราชการคือรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

หน้าสุดท้ายหาย เนื่องจากนายอนุกุล พิศพรธร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒ นำไปทำลาย ให้สถานีตำรวจภูธรท่าศาลาดำเนินคดีกับนายอนุกุล พิศพรธร และสาเหตุที่เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้ฟ้องไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สถานีตำรวจภูธรท่าศาลากรณีนายสุภชัย สนกการ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง หมิ่นประมาทผู้ฟ้อง ด้วยเอกสารอันเป็นเท็จ ซึ่งทั้งสองสาเหตุดังกล่าวไม่ใช่กรณีที่ผู้ฟ้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่รู้ ไม่มีความสามารถในตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์เฉพาะกลุ่ม อันไม่ใช่วัตถุประสงค์ตามกฎหมาย นอกจากนี้แล้วการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองได้ดำเนินการมีมติเลือก นางปรีดา แยกปาทาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๘ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองทันทีหลังจากที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มีมติให้ผู้ฟ้องพ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง โดยไม่ได้มีการดำเนินการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองเฉพาะในคราวประชุมนั้น เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองเฉพาะในคราวประชุมนั้นก่อน เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรคสอง และ ไม่ได้คำนึงถึงความรู้ ความสามารถของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองคนใหม่ ในการพิจารณาเลือกนางปรีดา แยกปาทาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๘ ไม่ปรากฏว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองแต่ประการใด ซึ่งตามประวัติของนางปรีดา แยกปาทาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๘ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคุณธรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อาชีพค้าขาย เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ การที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองดำเนินการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว โดยไม่ดำเนินการตามข้อ ๑๙ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และเลือกนางปรีดา แยกปาทาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๘ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองโดยมิได้คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ เป็นการยืนยันว่าการดำเนินการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองไม่ได้มีวัตถุประสงค์

เพื่อประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง แต่เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือของกลุ่ม เป็นการพิจารณาลงมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ มติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองที่ให้ผู้ฟ้องพ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองจึงไม่สุจริต

จึงขอให้ศาลปกครองเพิกถอนมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ให้ข้าพเจ้าพ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง และให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองจ่ายเงินตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ข้าพเจ้าเต็มจำนวนตามสิทธิตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖๕ จนถึงวันที่ศาลปกครองกำหนด

ประธานสภา

- มีสมาชิกสภา ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีลำดับต่อไป
- ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองพิจารณามอบฉันทะ/มอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้รับมอบฉันทะ/ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง กรณีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองเป็นผู้ถูกฟ้องคดีปกครองหมายเลขดำที่ ๒๕๒/๒๕๖๕ ระหว่างนายสมชาย มีทรัพย์ ผู้ฟ้องกับ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ผู้ถูกฟ้อง เพื่อทำคำให้การแก้คำฟ้องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช ขอเชิญที่ประชุมสภาฯ ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ

นายสมชาย สัจจวาลย์
รองประธานสภาฯ

เสนอชื่อ นายศุภชัย สนกการ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เป็นผู้รับมอบฉันทะ/ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ในการทำคำให้การแก้คำฟ้องต่อศาลปกครอง

นายอนุทล พิศพรรณ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒
นางสาวสุกัญญา ไบเต้
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕

ขอรับรอง (ยกมือ)

ขอรับรอง (ยกมือ)

ประธานสภา
ที่ประชุมสภา
ประธานสภา

มีสมาชิกสภา ท่านใด จะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากมีเชิญเสนอได้

- ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเพิ่มเติมอีก

ตรวจองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมจำนวน ๘ คน ครบองค์ประชุม จึงสรุปแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าในเมื่อมีสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ นายศุภชัย สนกการ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เป็นผู้รับมอบฉันทะ/ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ในการทำคำให้การแก้คำฟ้องต่อศาลปกครอง ถือว่า สภาฯ มีมติเห็นชอบเลือก นายศุภชัย สนกการ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

เป็นผู้รับมอบฉันทะ/ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพธิ์ทอง ในการทำคำให้การแก้คำฟ้องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช
โดยไม่มีการลงคะแนน

ที่ประชุมสภาฯ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ

นายจำลอง โต๊ะหมาน

เรียนประธานสภาฯ ขอสอบถามความความล่าช้า เรื่องแรกกระเบื้องที่ อบต.

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

โพธิ์ทองต้องช่วยเหลือให้กับประชาชนทำไมยังไม่ดำเนินการแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหาย นี่ก็ผ่านมา ๒ เดือนแล้ว เรื่องที่สองค่าตอบแทน
การปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ผู้ที่ทำหน้าที่ตอนงานมัสยิดบ้านดินดอนเหนือ ผ่านมา
๑ เดือนแล้วยังไม่ได้รับค่าตอบแทน เรื่องที่สามพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชำรุดหลุดร่อน ซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กๆ และฝากเรื่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายสมชาย สัจจวาลย์

เรียนประธานสภาฯ ขอฝากเรื่องกระเบื้องเหมือนกันล่าช้ามากแล้วประชาชน
เขาฝากถามมายัง ส อบต. เมื่อไรจะได้รับ เรื่องที่สองกระผมได้มาเขียนคำร้อง
เรื่องถนนคลองซุดไว้ ๑ เดือนแล้วเหมือนกันเรื่องนี้ก็ล่าช้ามากประชาชนเขา
เดือนร้อนกัน แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า อบต.โพธิ์ทองทำงานล่าช้ามาก

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใด เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเรียนว่าประเด็นที่สภาได้สอบถามวันนี้
สภาจะทำหนังสือแจ้งให้ฝ่ายบริหารรับทราบต่อไป

- บัดนี้ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มาจนครบสิ้นระเบียบวาระประชุมแล้ว
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....*ปวีณา เกษปะพาน*.....บันทึกรายงานการประชุม

(นางปวีณา เกษปะพาน)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

(ลงชื่อ) นาย วิชัย ไชยมณี
(นายวิชัย ไชยมณี)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ) นุศุล พิศพรธนะ
(นายนุศุล พิศพรธนะ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ) สุกกิตา ไชเต๋
(นางสาวสุกัญญา ไชเต๋)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

ศาสตราจารย์ ดร. วิจัย อรรถนรินทร์

(.....) นายสุภชัย สุนกาการ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

๑๕ ก.พ. ๖๖